

สรุปมติ และข้อสั่งการ

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การประชุม/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติราชการภาวะฉุกเฉินด้านการสาธารณสุข (Emergency Operations Center, EOC)	<p>- ให้ทุกจังหวัดติดตาม ทำแผนรองรับสถานการณ์ covid ตามแนวทาง กยผ. โดยให้แต่ละจังหวัดติดตามสถานะของจังหวัดในการตอบโจทยสถานการณ์ของจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยในการระบาดรอบที่ ๒ หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อซึ่งควรมีเหตุผลหรือข้อมูลรองรับ</p> <p>๑. การวางแผนด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขและเวชภัณฑ์ การวางแผนติดตามที่ไม่ให้เกิด cluster ใหญ่ในพื้นที่ การเฝ้าระวังการตรวจในแรงงานต่างด้าว เสนอให้ทุกจังหวัด Set กลุ่มเสี่ยงสูง โดยให้มีการตรวจทุกอาทิตย์ เลือกกลุ่มเสี่ยง ๑๐ ถึง ๒๐ ราย และเฝ้าระวังทุกอาทิตย์จนหมดรอบ ส่วนกลุ่มที่ไม่มั่นใจควรตรวจเป็นระยะเช่นแรงงานต่างด้าวเป็นข้อคิดวิธีการ โดยวิธี full Sample swab การทำ saliva swab และ throat swab</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Cohort ward ให้ทุกจังหวัดกำกับโรงพยาบาล ให้อัปเดต เนื่องด้วยส่วนกลางใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร</p>	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๒. Innovation Healthcare Management	<p>- ให้ทุกจังหวัดที่นำเสนอการดำเนินงาน ขับเคลื่อน และให้เสนอความก้าวหน้าในการตรวจราชการฯ ส่วนเรื่องที่น่าสนใจให้นำมาขยายผลเพื่อดำเนินการในภาพเขตสุขภาพที่ ๑ ต่อไป</p> <p>- การดำเนินงานของโรงพยาบาลเชิงการค้าเรื่อง Zero Stock ในรพ. สด ให้ดำเนินการขยายผลดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด</p> <p>- รูปแบบการดำเนินการ Back Office ในรพ.สด.ให้อยู่ที่ สสอ. ของเขตสุขภาพที่ ๓ ปรีกษาและทดลองทำในเขตสุขภาพที่ ๑ โดยให้ดำเนินการจังหวัดละ ๒-๓ อำเภอ ที่สมัครใจโดยให้ครบทุกจังหวัด</p>	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง

การประเมิน/เรื่อง	ข้อส่งกรม	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. การทบทวนความร่วมมือระหว่างต่างประเทศกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมชี้แจงการการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือสถานการณ์ COVID -19 - การติดตามนโยบายที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนต่อ - การปฏิรูปเขตสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่อง OIC Office มอบหมาย พญ.เยาวลักษณ์ จรรย์พงศ์ ไพบูลย์ เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ ๑ ในการประสานร่วมกับส่วนกลางในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป - ให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมถึงการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเสียหายทั้งหมดรวมด้วย - นโยบายที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป ตามความเชื่อมโยงเรื่อง BCP , ๓ หมอ , ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญ ให้ทีม CFO ทำข้อเสนอการดำเนินงานในภาพเขต โดยใช้ตัวเลขและข้อมูลในการทำงาน และทดลองทำในจังหวัดให้ครอบคลุมไม่ไขว่เฉพาะระดับปฐมภูมิ ให้กำกับติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพิจารณาตัดสินใจในการประชุมครั้งต่อไป และเรื่องผู้สูงอายุโดยให้เน้นในเรื่อง long term Care การดูแลคนใช้ติดบ้านติดเตียง - สภามีการติดตามนโยบายของรัฐมนตรี การดำเนินงานตาม Timeline การขับเคลื่อน ซึ่งวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ จะมีการประชุม workshop การปฏิรูปเขต โดยแบ่งเป็น ๓ ห้อง ให้ผอ. สำนักงานเขต แจ้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในห้องต่างๆ ผ่าน Conference เพื่อนำเข้ากรม. ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ในการทำข้อเสนอเป็น sandbox พื้นที่นำร่อง ๔ เขต เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพต่อไป 	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๔. การประชุมสัญจรของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุม สป.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนด - การประชุมกระทรวงสัญจร ทีมรัฐมนตรีติดต่อกำหนดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยังไม่มีการชี้แจงในการเลื่อนจัดประชุมฯให้ติดตามสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทุกจังหวัดเข้าร่วม 	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๓</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รับรองรายงานการประชุม 	

วัตถุประสงค์/เรื่อง	ข้อสังเกต	ผู้รับผิดชอบ
<p>ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓.๑ สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ เขตสุขภาพที่ ๑</p>	<p>- เป็นการวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากขึ้น ข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ เขตสุขภาพที่ ๑ มีการเรียนรู้ การพัฒนามีการจัดกลุ่มที่ชัดเจน ให้คณะกรรมการพัฒนาต่อโดยอาศัยทีมจังหวัดในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้อมูลที่สำคัญในกลุ่มผู้สัมผัสสายใหม่ กลุ่ม HIV และกลุ่มผู้ติดเชื้อ และการถอดบทเรียนตัวอย่างจังหวัดเชียงราย ซึ่งคัดกรองจำนวนน้อยแต่ Coverage สูง การวิเคราะห์ในกลุ่ม Active ที่ต้องเร่งดำเนินการ</p> <p>- จังหวัดเชียงราย มีการดำเนินงานเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยในร้านขายยา ต้องการให้มีการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ และให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อเป็นโมเดลรูปแบบให้ ๗ จังหวัดที่เหลือ</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๔.๑ COO</p> <p>๔.๑.๑ แผนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔</p> <p>๔.๒ CFO</p> <p>๔.๒.๑ สถานการณ์การเงินการคลัง และประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>๔.๒.๒ การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขาลง)</p>	<p>- แผนการดำเนินงานงบประมาณของเขตฯ ให้แต่ละจังหวัดขับเคลื่อน และให้สำนักงานเขตกำกับติดตาม ทบทวนการดำเนินงานด้าน service plan ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม ให้ขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงภาพเขตไปจังหวัดรวมไปถึงสถานบริการ</p> <p>- สถานการณ์การเงินการคลังให้ติดตามการขึ้นบัญชีของสถานบริการ ส่วนโรงพยาบาลที่ติดวิกฤตทางการเงินการคลัง ระดับ ๖ ระดับ ๗ มีการดำเนินงานและรายงานผลชัดเจน ซึ่งมีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงจำนวน ๔ แห่ง ให้ผู้บริหารกำกับติดตาม ซึ่งคณะกรรมการ CFO จะมีการกำกับติดตามในรอบไตรมาส ๒</p> <p>- ผู้ตรวจราชการฯ ขอตรวจสอบแผนการสอบทานของโรงพยาบาลพะเยา ในการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อแก้ปัญหาของจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>- ประเด็น ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ให้คณะกรรมการ CFO วิเคราะห์สถานการณ์ประเมินค่าใช้จ่าย โดยคณะกรรมการ CIO สนับสนุนด้านข้อมูล</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>

สาระประจักษ์/เรื่อง	ข้อสั่งการ	รับผิดชอบ
<p>๔.๒.๓ เรื่องแจ้งจากการประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่ สปสข.</p>	<p>- ส่วนงบประมาณค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓ ให้กำกับติดตามจังหวัดลำปาง ๒ รายการ และจังหวัดเชียงราย ๑ รายการ ส่วนงบประมาณค่าเสื่อมปี ๒๕๖๔ งบประมาณได้ผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินงานตามกระบวนการของแต่ละจังหวัดได้เลย ซึ่งมีหนังสือชี้แจงอนุมัติแล้ว</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๔.๒.๔ รายงานงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔</p>	<p>- ให้แต่ละจังหวัดกำกับติดตามงบ ให้ดำเนินการเรื่องลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในส่วนของงบลงทุนปี ๒๕๖๓ ที่ใกล้หมดสัญญาให้เร่งรัดการส่งมอบงาน และเร่งดำเนินการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เน้นการกำกับติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้รับเหมาซึ่งเสี่ยงต่อการทิ้งงานต่อไป</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๔.๓ CHRO ๔.๓.๑ การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว</p>	<p>- แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>รอบที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>รอบที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>สอบสัมภาษณ์พร้อมกันวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>โดยระบบ Zoom</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และคณะกรรมการ CHRO</p>
<p>๔.๓.๒ การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน</p>	<p>- ชี้แจงการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านมีการเปลี่ยนแปลงกรอบนโยบายพิเศษโดยกำหนดให้เรียนในเขตฯ และศูนย์แพทย์ฯ และสามารถกำหนดและจะมีการจัดสรรภายในเขตฯ และกำหนดการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และคณะกรรมการ CHRO</p>
<p>๔.๓.๓ การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น</p>	<p>- การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นจะมีการเกลี้ยและพิจารณาตำแหน่งว่างคืนเกษียณ ๒๕% ซึ่งขอสงวนไว้บริหารในภาพรวมของเขตฯ สืบส่วนเพื่อจัดการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยให้แต่ละวิชาชีพออกแบบเรื่องเกณฑ์จากการพิจารณาภาระงาน และขนาดของหน่วยบริการ และจัดประชุมคณะทำงานผ่านระบบ Video Conference พิจารณาร่วมกันและเสนอในที่ประชุมเขตครั้งต่อไป</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และคณะกรรมการ CHRO</p>

ตัวชี้วัด/เรื่อง	ข้อสังเกต	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔.๔ CIO</p> <p>๔.๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพระดับองค์กร (ERP) ด้านบริหารจัดการ Back Office เขตสุขภาพที่ ๑</p>	<p>รับทราบตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๔.๕ CSO</p> <p>๔.๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ (COVID-19) เขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>- การเตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙</p> <p>๔.๕.๑.๑ การเตรียมความพร้อมทรัพยากรฯ เขตสุขภาพที่ ๑ โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistic)</p> <p>๔.๕.๑.๒ แผนรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน</p>	<p>- ชี้แจงของกรมการปกครองประเด็นบุคลากรที่ไปช่วยสถานการณ์ COVID -19 ในกรณีที่ต้องกักตัว ให้ใช้หลักการตามที่กรมแพทย์อ้างอิงสำหรับที่มีความเสี่ยงน้อย</p> <p>- แรงงานต่างด้าว ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ</p> <p>- สถานบันเทิงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เป็นที่รวมกิจกรรมและจำนวนคนอยู่ร่วมกันมาก เป็นสถานที่เสี่ยง ให้เป็นจุดเฝ้าระวัง กรณีพบเชื้อจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อไป</p> <p>**ข้อเสนอ กรณีการรับเชื้อจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ ๓ ในการเฝ้าระวัง ให้ทีมช่วยวิเคราะห์ในกลุ่มกรณี พื้นที่จังหวัดตากมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน วิธีการสุ่มตรวจหาเชื้อไม่แนะนำให้ทำครั้งเดียว แนวคิดต้องทำให้มากกว่าปกติ เน้นสถานที่เกิดการระบาดระยะเวลาของคนที่เกิดการระบาด</p> <p>- ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID -19 และให้สคร.๑ เชียงใหม่ติดตามเรื่องความกังวลในส่วนกระบวนการฉีดวัคซีน และข้อมูลผลกระทบในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก รวมถึงความเสี่ยงการเกิดปัญหาจากการฉีดวัคซีน และให้ติดตามนโยบายสิทธิการซื้อวัคซีนของหน่วยงานเอกชนร่วมด้วย</p> <p>- รับทราบตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ให้ติดตามปรับข้อมูลของกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistic) เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID -19</p> <p>- รับทราบการนำเสนอการรองรับสถานการณ์ COVID -19 ของจังหวัดลำพูน</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และกลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (SAT)</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และ สคร. 1 เชียงใหม่</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistic)</p>

วัตถุประสงค์/เรื่อง	ข้อสังเกต	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔.๕.๑.๓ แผนการดำเนินงาน รองรับการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๔.๕.๑.๔ แผนการดำเนินงาน รองรับการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย</p> <p>๔.๕.๑.๕ แผนการดำเนินงาน รองรับการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน</p> <p>๔.๕.๒ สรุปประกาศที่ออกโดยอาศัย อำนาจแห่งพระราชบัญญัติระบบ สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>๔.๕.๓ Innovative Healthcare Management เขตสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	<p>- รับทราบการนำเสนอการรองรับสถานการณ์ COVID - 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ และให้ทีม สคร.๑ เชียงใหม่ ประสาน และแยกทีมปฏิบัติงานสถานการณ์ COVID -19 ของจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องการติดเชื้อในครอบครัวใน เหตุการณ์การติดเชื้อได้โดยง่ายหรือยากซึ่งเป็นประเด็นที่ น่าสนใจ และให้ทุกจังหวัดติดตาม กำกับการตรวจหาเชื้อ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวผ่านระบบประกันสุขภาพ - ให้ทุกจังหวัดนำข้อเสนอของจังหวัดเชียงใหม่ปรับใช้ใน ประเด็นแนวทางการ Reuse หน้ากากอนามัย N๙๕ เพื่อ รองรับการระบาดใหญ่กรณีที่หน้ากากอนามัย N๙๕ มี จำนวนไม่เพียงพอ</p> <p>- รับทราบการนำเสนอการรองรับสถานการณ์ COVID - 19 ของจังหวัดเชียงราย และขอข้อมูลเพื่อรวบรวมในภาพ เขตฯ ต่อไป</p> <p>- รับทราบการนำเสนอการรองรับสถานการณ์ COVID - 19 ของจังหวัดน่าน และขอข้อมูลเพื่อรวบรวมในภาพเขต ต่อไป</p> <p>- รับทราบตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม</p> <p>- รับทราบตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๕.๑ CHRO</p>		
<p>๕.๑.๑ การจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จ การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔</p> <p>๕.๑.๒ การบริหารตำแหน่งว่าง ๕.๑.๒.๑ การขอใช้ตำแหน่งว่าง ข้าราชการ</p>	<p>- เห็นชอบข้อมูลการจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้คณะทำงาน CHRO เขตฯ เตรียมข้อมูล ตรวจสอบภาพรวมและข้อมูลการจ้าง นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาฯ ประเด็นแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นสอบถาม</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๒๕ อัตรา - อนุมัติเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำไม่เกินกรอบขั้นสูง จำนวน ๒ อัตรา ** ให้ทุกจังหวัดทบทวน blueprint ของแต่ละจังหวัดทุก สายงานตามหลักเกณฑ์ให้เสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมส่งให้ อภพ, อนุมัติต่อไป</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และคณะกรรมการ CHRO</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และคณะกรรมการ CHRO</p>

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพนักงาน (ต่อ)		
๕.๑.๒.๒ การขอปรับปรุง ตำแหน่งข้าราชการ ๕.๑.๒.๓ การเกลี่ยอัตราตำแหน่ง ข้าราชการ (ตัดโอน ตำแหน่งและอัตรา เงินเดือน) ๕.๑.๒.๔ การขออนุมัติจ้างและ เปลี่ยนตำแหน่ง พรก. ๕.๑.๒.๕ การขออนุมัติจ้างและ เปลี่ยนตำแหน่ง พกส. ๕.๑.๒.๖ การเปลี่ยนประเภทการ จ้างของ ลจข.เป็น พกส.	- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๑๓๓ อัตรา - อนุมัติเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำแต่ไม่เกินกรอบขั้นสูง จำนวน ๕๙ อัตรา - อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๒ อัตรา - อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๒๑ อัตรา - อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๒๑ อัตรา	
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอื่น		
	-ไม่มี-	

กิ่งฟ้าโพธิ์ อินทร์แก้ว

(นายกิจพิพัฒน์ อินทร์แก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุข



(นางอำภา ทองประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม



(นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ผู้ตรวจรายงานการประชุม